

CHUYỆN MỘT NGÀY HÈ CỦA HỘI BẮC CALI

Hoa trạng Nguyễn/25B

Bỏ lại sau lưng mùa xuân tươi mát dịu dàng, Cali lại bắt đầu một mùa hạ. Mùa hạ của hoa nắng, mặt trời, nồng nàn sức sống. Mùa hạ của những hoa tím lung linh trong nắng trời xanh và mây trắng. Mùa hạ của hàng hàng “gara sale” trên khắp phố phường. Mùa hạ của những ngày cắm trại tươi vui chập chùng trên sóng biển Santa Cruz, gió núi Sanfancisco. Mùa hạ tương bưng với mùi xường bò Đại Hàn phảng phất trong gió. Mùa hạ với những hội hè, gặp gỡ...

Chủ nhật vừa qua, 25 tháng 7/2004, đại gia đình VB/BCL đã tổ chức một cuộc họp mặt hè lúc 10 giờ sáng tại vườn Nhật.

Những cơn nắng tháng bảy đã đến độ ngọt ngào, nhưng hôm ấy nhiệt độ chỉ ở khoảng 87 độ. Cẩm thơ mời trong tay, mảnh giấy nhỏ màu vàng nhạt, chính giữa là phù hiệu trường VBQGVN, nổi bật hình con rồng uốn quanh thanh kiếm và bàn đồ VN, sự tỉ mỉ, chính xác của lôgô làm tôi liên tưởng đến những kỷ luật khắc khe, gương mẫu của trường VB thuở nào... Lướt vào trang trong chắc hẳn mọi người tham dự đều thấy thoải mái vì địa điểm hội ngộ là FamilyCircle Area, một khu vực mát rượi với nhiều vòm cây đan vào nhau như một cây dù khổng lồ màu lá cây lộng nắng...

Thời gian sinh hoạt bắt đầu vào 10 giờ sáng nhưng Ban tổ chức đã có mặt tại đây từ lúc 7giờ 30 sáng... Những chiếc bong bóng được treo lên từ ngoài cổng màu vàng, với những lần băng keo đỏ ngộ nghĩnh bay lập bập trong gió

sớm, nó không là một món đồ chơi tầm thường mà là một tượng trưng cho màu cờ của VN, của người Việt quốc gia... Khách đến tham dự dễ dàng lần ra địa điểm bởi những bong bóng cờ vàng dẫn đường, thật là một dấu hiệu vừa giản tiện, vừa đẹp mắt. Khi đến khu vực sinh hoạt sớm, khách có thể đi quanh đường vòng phía sau, lần đến Japanese Garden để ngắm trời mây cá nước, với những hòn non bộ, nước trong leo lẻo, những con cá vàng bạo dạn, nhớn nhợ nhả những bong bóng nước, há miệng đớp những miếng bấp rang từ khách nhàn du quảng xuống, hay cũng có thể ngồi trên ghế đá dưới bóng mát của những gốc thông già, tai lắng nghe tiếng chim hót, phảng phất chung quanh mùi cỏ non, ngắm mấy con cò kiểng hay bầy vịt Nhật Bản đang dục nước rìa lông..

“Nếu không đi trễ, thì không phải là người VN”. Đã quá 10 giờ mà các quý niên trưởng, quý niên đệ vẫn chưa đông đủ. Bù lại, cái hoạt động linh hoạt nhất là vẫn là của các chị trong hội phụ nữ Lâm Viên BCL. Xin gửi đến các chị trong ban ẩm thực một bông hồng tươi thắm vì những đóng góp cho tập thể. Các chị đã lặn xảng, hăng hái, lo toan cho việc ăn uống được chu toàn. Cắt bánh mì, xẻ trái cây, khệ nệ bưng những chồng đĩa nhựa, chén giấy, muỗng nĩa bước thấp, bước cao để đến cho đúng giờ... Trên bàn xi măng ở trung tâm khu vực sinh hoạt, các món ăn nào gỏi, bánh tôm, cánh gà rán, bánh nậm, rau trộn cũng được bày biện vén khéo bởi các bàn tay ngà của các chị. Có lẽ sự phân công rải đều việc ẩm thực cho 31 khoá đã tạo nên một không khí hồ trợ, vui vẻ, nhiệt tình không câu nệ, khách sáo, quan liêu... Hai hoả lò than đá được đốt lên bởi những Cùi thích củi lửa, tiếng lách tách của than đá, mùi khói nồng nồng chẻ toả trong ánh nắng hè... hai thùng thịt bò được các cháu TTN/ĐH kệ nệ bưng đến...Cũng xin cảm ơn các Cùi thợ nướng trong các khoá 28, 29,30, 31. Khi mùi sườn bò toả khắp

không gian, thì hội VB/BCL dường như cũng đã tạm đông đủ để tham dự một ngày hè trong tình thân vô bị.



11giờ 45, tiếng loa chết nghẹt âm ừ vang lên, không kêu lên được sự chú ý của mọi người, đây là một trục trặc kỹ thuật lớn.... Vòng người, từng lớp bao vây khu trung tâm, mở đầu hội trưởng Võ Bị BCL Lê văn Cừ giới thiệu và ra mắt đại diện ban chấp hành hội VB/BCL niên khoá 2004-2006- thành phần gồm có

Hội trưởng CSVSQ Lê văn Cừ K17

Hội phó nội vụ CSVSQ Lê đình Thọ K28

Hội phó ngoại vụ CSVSQ Võ văn Đức K22

Hội phó TTNDH CSVSQ Nguyễn Thanh Sang K28

Tổng thư ký cựu svsq Nguyễn Duy Lượng k/23

Ủy viên báo chí, truyền thông điện tử :

CSVSQ Hồ Ngọc Hiệp k/ 25

CSVSQ Lê Đình Trí k/29

Ủy viên kế sách, điều hợp liên đoàn cử tri : cậsvsq Vũ

Văn Hội k/24

Song song với việc ra mắt tân ban chấp hành hội VB/BCL, chị Nguyễn Bảo Cường k13 cũng giới thiệu thành phần nòng cốt của tân ban chấp hành đoàn PNLV/BCL niên khoá 2004-2006, gồm có

- Đoàn trưởng: phu nhân cSVSQ Nguyễn Bảo Cường K13
- Đoàn phó nội vụ phu nhân cSVSQ Bùi Văn Hồng K 23
- Đoàn phó ngoại vụ phu nhân cSVSQ Phan Nghè K19
- Thư ký phu nhân cSVSQ Hồ Ngọc Hiệp K 25
- Thủ quỹ phu nhân cSVSQ Nguyễn Thanh Sang K 28
- Ủy viên xã hội phu nhân cSVSQ Nguyễn Thành Đức K 20
- Ủy viên văn nghệ và báo chí : phu nhân c SVSQ Phạm Thực K 26
- Ủy viên khánh tiết và tiếp tân : phu nhân cSVSQ Trương Khương k19
- Phụ tá đoàn trưởng :phu nhân c SVSQ Nguyễn Như Chương k21





Sau hai tiết mục giới thiệu trình trọng, các niên trưởng, niên đệ cùng gia đình, thân hữu cùng nhau nhập cuộc họp mặt, mọi người, đều cầm đĩa, muống nối đuôi nhau thành hàng dài để lấy thức ăn. Tiếng chào, tiếng cười, những cái bắt tay, vỗ vai thân tình, tình tự rải đều từ k/1 đến k/31..những mái đầu bạc, những mái tóc muối tiêu của các lão gia VB khoảng 150 vị, cộng thêm quý phu nhân và thế hệ thứ hai và thứ ba ngót 300 người...

Thức ăn cạn dần và cuộc hàn huyên cũng không dứt... Món ăn nào cũng vừa miệng, miếng gỏi chua chua, cánh gà cũng giòn và còn nóng, cái bánh tôm bột năng mềm mại, miếng bánh mì không cứng ngắt ăn với sườn bò mượt mà còn bốc khói, miếng dưa đỏ, dưa xanh bắt mắt làm mát lòng... Không biết vì giờ ăn muộn màng, hay thức ăn ngon thật mà mọi người chung quanh tôi đều khen thức ăn vừa miệng....

Phần văn nghệ phụ diễn không hấp dẫn được người nghe, vì cái miro chết tiệt, nhưng mọi người đều hưởng ứng nhiệt tình khi niên trưởng lão thành 78 tuổi k/5 cất giọng hùng tráng, khàn khàn hát liền ba bài...

Khi thức ăn đã hết, tâm sự đã tạm vơi, ánh nắng hè cũng dịu lại trên ngọn cây bãi cỏ..

Giờ chia tay đã đến... mọi người dần dà ra về trong chút gì lưu luyến.

Hội hè của VB/BCL đã trả lại sự yên tĩnh cho Kelly park lúc 4giờ chiều cùng ngày.

SINH HOẠT HỘI CSVSQ/ TVBQGVN/LOUISIANA TẠI NEW ORLEANS

Hội Louisiana tuy sinh sau đẻ muộn, là hội thứ 39 của Tổng Hội, nhưng tinh thần và sinh hoạt của Hội đã tạo được một ảnh hưởng tốt đẹp trong suốt một năm qua tại địa phương. Hội được thành lập ngày xx , nhưng mãi đến ngày 24 tháng 4 năm 2004 mới chính thức làm lễ ra mắt với Cộng Đồng Người Việt tại đây. Hầu hết các tổ chức Hội Đoàn, đoàn thể có mặt trong buổi lễ để chia vui cùng gia đình VB. Đặc biệt trong buổi lễ này có sự hiện diện của CSVSQ Tổng Hội Trưởng từ Seattle và một số CSVSQ từ Texas đến. Tại địa phương, lần đầu tiên có sự hiện diện của Phu Nhân cố Thiếu Tướng Nguyễn Văn Chuân, CSVSQ/K1, là vị Chỉ Huy Trưởng TVBQGVN người Việt Nam đầu tiên vào năm 1954.

Gia đình VB tại tiểu bang Louisiana chỉ vồn vẹn khoảng 24 gia đình và trong thời kỳ phôi thai này đã có 15 gia đình thường xuyên tham gia sinh hoạt của Hội. Chúng tôi cùng nhau chia sẻ niềm vui thành hôn của các cháu:

- Trưởng nam của CSVSQ Nguyễn hữu Hai K23, Phạm Hữu Luân K13, Nguyễn văn Đông K 21
- Thứ nam của CSVSQ Nguyễn duy Thạch K12
- Trưởng Nữ của CSVSQ Dinh vĩnh Thịnh K 21

và cùng hãnh diện với gia đình CSVSQ Trần Ngọc Hùng Vũ K27 có trưởng nữ tốt nghiệp thủ khoa trung học niên học 03- 04.

Chúng tôi cũng chia sẻ những nỗi buồn đến với các gia đình CSVSQ Nguyễn Duy Thạch K12 và Nguyễn văn Đông K21 đã mất đi người mẹ thân yêu tại VN.

Về đối ngoại, Hội Louisiana đã phối hợp, tham dự các sinh hoạt của Hội Đoàn và Cộng Đồng sau đây:

- Ngày 11 tháng 4 năm 2004, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương do Cộng Đồng VN New Orleans tổ chức
- Ngày 30 - 04- 04 Lễ Mừng Quốc Kỳ VNCH & Tưởng Niệm 30/4 do CĐVN/Biloxi, Mississippi tổ chức
- Ngày 1 – 5- 04 Lễ Tưởng Niệm 30/4 do CĐVN tại New Orleans tổ chức
- Ngày 20- 06- 04 Lễ Chào Cờ Ngày Quân Lực 19/6 do Hội Cựu Quân Nhân tại New Orleans tổ chức.
- Ngày 11- 7- 04 Lễ Phát Phần Thưởng Học Sinh 03- 04 do CĐVN/N.O. tổ chức
- Ngày 18- 07- 04 Đại Hội Quân Cảnh Kỳ 9 tại N.O.
- Ngày 31- 07- 04 Gây Quỹ Giúp TPB/QLVNCH
- Ngày 15- 08- 04 Đêm Không Gian Hội Ngộ do Hội KQ/LA tổ chức.

BCH/Hội CSVSQ/LA dự trù phát triển sinh hoạt của Hội trong năm 04- 05:

- Tiếp tục vận động các CSVSQ đang sinh sống tại LA tham gia sinh hoạt Hội mỗi ngày một tích cực và đông đủ hơn.
- Tổ chức Tất Niên hay Tân Niên 2005
- Tổ chức bầu BCH/Hội LA nhiệm kỳ 05- 07
- Vận động thành lập Đoàn TTNDH trước khi BCH đương nhiệm mãn nhiệm

New Orleans, ngày 25-8-2004

CSVSQ Đinh Vĩnh Thịnh K21

Hội Trưởng

CSVSQ KHÓA 13 HỌP MẶT KỶ NIỆM 48 NĂM TÌNH NGHĨA

Theo thường lệ, cứ hai năm một lần, cuộc họp mặt của CSVSQ Khóa 13 thường được tổ chức song song với Đại Hội Võ Bị toàn trường để anh em có thể lợi dụng thời gian vừa họp khóa vừa dự họp Đại hội với toàn thể CSVSQ trường Mẹ. Năm nay, Tổng Hội tổ chức đại hội tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn vào tháng 8. Do điều kiện địa điểm xa xôi không thuận tiện, cuộc họp của Khóa 13 với chủ đề “48 năm tình nghĩa” vẫn được tổ chức tại Nam Cali, thủ đô tị nạn Cộng sản trong hai ngày 29 và 30 tháng 5 năm 2004.

Buổi họp mặt chính thức vào ngày 29-05-04 lúc 10 giờ sáng tại phòng hội Nhật báo Viễn Đông trên đường Moran, sát cạnh khu Phước Lộc Thọ, Little Saigon. Cùng với sự tham dự đông đảo của một số phu nhân, cuộc họp mặt đã quy tụ được 45 CSVSQ và gia đình, nâng tổng số hiện diện lên đến 80 người (danh sách CSVSQ/13 được liệt ở phần dưới.) Ban tổ chức đã cho trang trí bàn thờ tổ quốc trầm hương trang nghiêm. Nền phía sau là quốc kỳ Việt Nam. Ảnh của 54 CSVSQ/13 quá cố được trang trọng đặt trước quốc kỳ để toàn thể anh em tưởng niệm. Trước bàn thờ, một con heo quay nguyên hình dâng cúng Quốc Tổ. Hai bên được trang trí hai phù hiệu lớn của Trường Võ Bị Quốc

Gia Việt Nam và phù hiệu Tự Thắng Để Chỉ Huy.

Chương trình buổi lễ bắt đầu đúng 11 giờ. Sau phần nghi thức chào cờ và mặc niệm anh hồn tử sĩ vị quốc vong thân, CSVSQ Hoàng Trung Liêm điều khiển chương trình buổi lễ, bắt đầu bằng phần giới thiệu số anh chị em hiện diện, đặc biệt xưng tên các bạn từ các tiểu bang xa xôi về dự hội. Gồm có: anh chị Hồ Đắc Trúc từ Florida, anh chị Đỗ Hữu Phúc và Đỗ Văn Tám từ Washington State, anh chị Quách Văn Liên và Nguyễn Kim Thành từ Houston Texas, anh Nguyễn Tái Chấn từ Illinois, bạn Nguyễn Ngọc Liên từ Las Vegas Nevada, bạn Hồ Huệ Phú từ Georgia, bạn Phạm Hữu Luân từ Louisiana...còn lại là CSVSQ hai miền Nam Bắc California. Tiếp theo, anh Phạm Bá Cát, đại diện khóa, ngỏ lời chào mừng các chị và toàn thể CSVSQ hiện diện. Anh tường trình tóm lược các hoạt động của khóa trong hai năm qua. Đề cập đến quỹ hậu sự, anh Cát cho biết hội viên tham gia quỹ giảm dần, từ con số 50 lúc đầu nay chỉ còn trên dưới 35, do đó số tiền giúp cho gia đình người bạn qua đời cũng giảm đi nhiều. Mỗi người bạn năm xuống chúng ta đóng góp \$50, tưởng đó cũng là việc rất đáng nên làm để thể hiện tình nghĩa bạn đồng khóa. Chúng ta ai nấy cũng đã trên dưới bảy bó rồi, biết đâu người kế tiếp anh Hữu, anh Toan, anh Lê, anh Vực không lại là MÌNH, để gia đình mình ấm lòng và có được niềm an ủi của tình nghĩa Võ Bị sâu đậm. Trong dịp này Tiên Chỉ Phạm Bá Cát cũng ngỏ lời xin từ nhiệm chức đại diện khóa với lý do anh đảm trách chức vụ này quá lâu (trên 20 năm) quá mỗi mết. Hiện tại sức khỏe anh đã suy yếu, bệnh hoạn và anh đề nghị khóa bầu người thay thế. Anh nữa đùa nữa thật tuyên bố: **“Nếu anh em không bầu người khác thay thế, tôi nhất định KHÔNG làm gì nữa cả”**. Sau cùng anh nhường lời lại cho Trưởng Ban tổ chức, CSVSQ Lê Văn Quyền.

Anh Lê Văn Quyền giới thiệu các bạn trong ban tổ chức và tóm tắt công tác tổ chức buổi họp mặt. Cuối cùng anh mời các anh các chị lần lượt lên niệm hương trước bàn thờ các bạn đồng khóa quá cố.

Chương trình buổi họp mặt tuy đơn sơ nhưng trang nghiêm và đầy ý nghĩa. Mọi người đều ít nhiều trải qua những giây phút hình dung lại các khuôn mặt thân thương của bạn đồng khóa đã dâng hiến đời mình cho lý tưởng tự do cũng như một số nhỏ thiếu may mắn còn kẹt lại ở quê nhà đang phải sống dưới chế độ độc tài đảng trị cộng sản. Điểm nổi bật không nằm trong chương trình của ban tổ chức, đó là mục tặng quà cho hiền mẫu các CSVSQ còn đang sống thương thọ với gia đình các bạn như hiền mẫu các anh chị Nguyễn Bảo Cường, Trần Ngọc Thạch, Lâm Hồng Sơn, Nguyễn Văn Hườn và Trần Thanh Mỹ. Nghĩa cử này được các chị tán thưởng và hoan nghênh.

Buổi họp mặt được kết thúc bằng bữa cơm thân mật do bàn tay khéo léo của các chị thiết đãi. Lồng trong bữa ăn là phần văn nghệ giúp vui, qua các giọng ca của CSVSQ Nguyễn Văn Bồng đến từ thành phố Sacramento và hai nàng dâu trẻ Võ Bị: chị Nguyễn Bảo Cường và chị Đỗ Huy Huệ.

Phần hai của cuộc họp khóa là buổi dạ tiệc thân mật diễn ra ngày hôm sau, Chủ nhật 30-05-2004, tại nhà hàng **King Harbor Sea Food** trên đường Harbor, thành phố Garden Grove. Dạ tiệc ấn định 6 giờ chiều mà ngay từ 5 giờ rưỡi, anh chị em đã tề tựu, nóng lòng gặp nhau, hàn huyên tâm sự. Có những bạn đến lần đầu kể từ ngày rời trường Mẹ như Lý Kỳ Trung, Hồ Đắc Trúc.. Thôi thì chuyện trò nỏ như bấp rang, từ phút đầu đến phút cuối, những mái đầu bạc trắng bên nhau mà vẫn mây tao mi tớ liên hồi. Từ những kỷ niệm xa xưa khi còn học ở quân trường, chuyện hành quân

giết giặc trên khắp 4 vùng chiến thuật, chuyện dài cải tạo qua các trại tù cộng sản, cho đến chuyện vui buồn trong cuộc sống lưu vong trên đất Mỹ. Thói thường ai cũng bảo “*các ông ít nói, đàn bà lắm lời*”, nhưng trong các buổi họp mặt như thế này, các chị phải chào thua nhường cho các đấng trượng phu lắm mồm. Thế mới biết tình bạn lâu ngày gặp nhau, thân thương, ấm cúng biết dường nào! Hơn thế nữa, đây lại là tình tự Võ Bị, tình chiến hữu sống chết bên nhau, vô cùng ý nghĩa. Tiếc thay, tiệc vui nào rồi cũng đến giờ tàn. Giờ chia tay vẫn thấy còn lưu luyến, không muốn rời nhau.

Cũng cần nói thêm, ngoài chương trình chính thức kể trên, còn có các buổi gặp gỡ thân mật do các anh chị 13 ở Nam Cali có lòng và có điều kiện tổ chức riêng để tiếp đón bạn hữu đến từ phương xa.

◦ Chiều Thứ Sáu 28-05-2004, anh chị Trần Văn Lễ khoản đãi tại tư gia, quy tụ được 30 người.

◦ Chiều Thứ Bảy 29-05-2004, CSVSQ Hoàng Trung Liêm tổ chức họp mặt gia đình Pháo Binh quy tụ được 10 pháo thủ và 8 chị.

◦ Trưa Chủ Nhật, anh chị Võ Văn Anh tổ chức cơm gia đình mời các bạn khóa 13, trên 40 anh chị đến tham dự.

Trong bữa cơm thân mật tại nhà anh chị Võ Văn Anh có khá đầy đủ CSVSQ đến dự, anh Trần Thanh Hòa nêu lại việc tiên chỉ Phạm Bá Cát xin từ nhiệm. Nhận thấy vấn đề này nên được đưa ra bàn thảo vì ít có dịp anh em 13 gặp nhau đông đủ như hôm nay. Tất cả đều đồng ý. Sau đó, một số các anh được các bạn đề cử như Võ Văn Anh, Lê Văn Quyền, Nguyễn Bảo Cường, Hoàng Trung Liêm. Bạn nào cũng có lý do chính đáng để từ chối. Cuối cùng, Hoàng

Trung Liêm đồng ý thay thế Phạm Bá Cát. Anh Cát được mời đến để xúc tiến việc bàn giao tại chỗ. Thế là tạm ổn. Bạn Hoàng Trung Liêm cũng nhân đó, với tư cách tân đại diện khóa, mời bạn Võ Văn Anh làm đại diện 13 tại Nam Cali, bạn Nguyễn Bảo Cường làm đại diện 13 tại Bắc Cali. Các bạn trên vui vẻ nhận lời. CSVSQ Nguyễn Tiến Hạnh xin từ chức thủ quỹ. Tân đại diện mời được bạn Nguyễn Đình Đà thay thế chức vụ thủ quỹ.

Ngoài ra, tin giờ chót cho biết anh tân đại diện Hoàng Trung Liêm đã xúc tiến mời các CSVSQ có tên sau đây làm đại diện cho khóa 13 tại các miền:

- Trần Văn Hiệp, miền Đông Hoa Kỳ.
- Trần Khắc Đản, miền Trung Tây.
- Phạm Văn Uyển, miền Đông Bắc.
- Nguyễn Đức Giang, Canada.
- Nguyễn Thế Lập, Âu Châu.
- Đỗ Đăng Cam, Úc Châu

CSVSQ Lê Văn Quyền, đặc trách Thông Tin Liên lạc.
CSVSQ Trần Văn Lễ, đặc trách Xã Hội.

Một “nội các” thật hùng hậu. Hoan hô tinh thần ông tân Đại Diện, vừa mới “nhậm chức” đã hăng say vác gùi voi. Hy vọng với sự cố vấn của Phạm Bá Cát và các bạn Nam Cali, chắc chắn Đại Hội trong lần tới kỷ niệm 50 năm vào năm 2006 sẽ có nhiều hứa hẹn ngoạn mục hơn.

Buổi họp mặt kỷ niệm 48 năm tình nghĩa của CSVSQ khóa 13 lần này thành công tốt đẹp. Xin ghi một điểm son cho bạn Lê Văn Quyền và các bạn trong ban tổ chức.

Cảm ơn thành tình các bạn 13 Nam Cali làm ấm lòng người viễn khách. Ngoài ra, ban tổ chức còn hướng dẫn các gia đình ở xa đi thăm Tượng Đài Việt Mỹ tại thành phố Westminster, một công trình kiến trúc vĩ đại, một đài tưởng niệm lịch sử mà mọi người Việt Nam khắp nơi trên hoàn vũ, khi đặt chân đến thủ đô tị nạn Nam Cali đều muốn đến viếng thăm với lòng ngưỡng mộ và hãnh diện.

Hẹn tái ngộ nhau ở kỳ họp mặt tới.

TTH

Danh sách CSVSQ khóa 13 dự họp mặt: Phạm Bá Cát*Lê Văn Quyền*Hoàng Trung Liêm*Võ Văn Anh*Trần Thanh Hào*Nguyễn Tuyên Thùy*Trần Văn Lễ*Nguyễn Tái Chấn*Vũ Thế Trương*Vũ Kim Linh*Thái Thanh Giang*Vũ Vương Doãn*Nguyễn Văn Huân*Lý Ký Trung*Nguyễn Bảo Cường*Đỗ Văn Tám*Đỗ Hữu Phúc*Nguyễn Văn Bông*Bà Bùi Văn Huy*Nguyễn Kim Thành*Quách Văn Liên*Nguyễn Xuân Áng*Nguyễn An Cảnh*Trần Văn Thiệt*Nguyễn Ngọc Liên*Bà Phạm Gia Hiên*Lê Hà An*Phạm Phú Quốc*Phạm Thế Mỹ*Lê Văn Đàng*Nguyễn Xuân Lục*Đặng Văn Hòa*Lê Đình Dư*Phạm Hữu Luân*Nông Văn Mâu*Hồ Đắc Trúc*Trần Thanh Mỹ*Nguyễn Bá Chương*Nguyễn Đình Đà*Quách Văn Liên*Nguyễn Văn Phần*Hồ Huệ Phú*Nguyễn Tiến Hạnh*Huỳnh Tấn Bê.Bà Đỗ Anh Tuấn*Bà Nguyễn Hà Ưông.

VÀI NÉT SINH HOẠT CỦA HỘI VÕ BỊ WASHINGTON

SINH HOẠT HÈ 2004

Ngày 04-07-2004 , hội đã tổ chức sinh hoạt Hè cho toàn thể hội viên và gia đình tại Công Viên bên bờ hồ Washington (Seward Park). Thành phần tham dự năm nay cũng đầy đủ quý Niên Trưởng và anh em CSVSQ các khóa như mọi năm trước , quý phu nhân và đông đảo đoàn viên TTN/ĐH/WA với những khung mặt vui tươi hớn hở của tuổi thanh niên chan hòa sức sống! Sau bữa ăn trưa ngon miệng , các CSVSQ và quý phu nhân quây quần lại với nhau để nghe CSVSQ K 19 Hoàng Văn Thanh , hội trưởng báo cáo hoạt động của hội trong thời gian qua , sau đó trình diện Ban Chấp Hành và tuyên bố mãn nhiệm kỳ 2002-2004 . Tiếp theo phần báo cáo là bầu chọn tân hội trưởng cho nhiệm kỳ 2004-2006 . Cũng như những lần bầu chọn trước đây , do tình trạng không đủ nhân sự cho nên mọi người đã biểu quyết chọn liên khóa 18 và 20 chịu trách nhiệm đề cử một CSVSQ trong khóa là hội trưởng và thay mặt cho hai khóa 18 , 20 hiện diện trong buổi họp , CSVSQ K 18 Phạm Văn Cẩm đã phát biểu là sẽ triệu tập một buổi họp nội bộ để chọn người hội trưởng cũng như thành lập BCH mới và sẽ công bố trong thời gian sớm nhất .

HỌP KHÓA 18 VÀ 20 ĐỂ CHỌN CSVSQ TÂN HỘI TRƯỞNG HVB/WA

Ngày 10-07-2004 , các CSVSQ K 18 và 20 đã họp để đề cử người làm hội trưởng . Đến tham dự, ngoài các CSVSQ trong BCH cũ còn có sự hiện diện của NT Lương Chi K 10 là người luôn thường xuyên gắn bó với sinh hoạt hội và cũng là vị NT có công thành lập , duy trì sinh hoạt hội VB/WA cho đến ngày hôm nay . Sau khi cân nhắc và thảo luận , toàn thể anh em có mặt đã đồng lòng đề cử CSVSQ Nguyễn Văn Lai K 20

tham dự thật đông , quây quần lại với nhau trong tinh thần giải trí thoải mái trước Tết cổ truyền của dân tộc . Để có thể đạt được mục tiêu trên , anh em đã đề cử CSVSQ K 30 Trần Sinh Duyên là Trưởng Ban Tổ Chức , CSVSQ K 28 Nguyễn Sanh là Trưởng Ban Văn Nghệ cho chương trình Dạ Hội Tất Niên sắp tới , và CSVSQ K28 Vũ Văn Lai sẽ là người điều khiển chương trình (MC) .

2.-Ban Xã Hội sẽ lập kế hoạch thăm viếng từng gia đình CSVSQ cao niên ở xa không có điều kiện về sinh hoạt nhưng vẫn thường xuyên quan tâm đến anh em cùng chung trường Mẹ , và các CSVSQ kém sức khỏe , bị tai biến , khó khăn đi lại . Điều này sẽ thể hiện một cách thực tế tình thân ái của đại gia đình Võ Bị Washington .

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN TTN/ĐA HIỆU/WA ;

Nằm trong chương trình sinh hoạt hằng năm , đoàn TTN/DH/WA đã tổ chức cắm trại ngoài trời trong hai ngày 17 và 18 tháng 7 năm 2004 tại khu rừng Dash Point thuộc ngoại ô của TP.Seattle . Nhân dịp này CSVSQ Hội Trưởng Nguyễn Văn Lai cùng một số các CSVSQ trong BCH đã đến thăm trại và xem các cháu vui chơi thể thao . Được biết trong chương trình tất niên của Hội năm nay các cháu sẽ cung cấp nhiều tiết mục giúp vui đặc sắc .

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN XÃ HỘI ;

Để thực hiện kế hoạch trước mắt của Hội đã đề ra trong buổi họp BCH vừa qua , CSVSQ K 25 Nguyễn Công Cẩn , Ban Xã Hội , đã lập kế hoạch thăm viếng đầu tiên hai CSVSQ và kêu gọi anh em cùng tham gia .

1. Ngày 04-09-2004 , viếng thăm Niên Trưởng CSVSQ K 3 Đỗ Huệ tại thành phố Bellingham , cách khá xa về phía bắc của TP Seattle . Tham dự trong chuyến viếng thăm đầu tiên này có CSVSQ K 18 Phạm Văn Cẩm (Hội Phó Nội Vụ) và CSVSQ K19 Phan văn Quang (Đoàn TTNDH) .

2. Ngày 19-09-2004 , viếng thăm CSVSQ K 19 Nguyễn Chí tại TP . Seattle . Tham dự trong chuyến viếng thăm lần thứ hai này có CSVSQ Hội Trưởng Nguyễn Văn Lai và một số các anh em CSVSQ trong Ban Chấp Hành Hội, ngoài ra còn có CSVSQ K19 Nguyễn Nho, là thành viên của HVB/WA và cũng là Tổng Hội Trưởng /THCSVSQ/TVBQGVN .

Qua hai lần thăm viếng trong tháng 9-2004 vừa qua do Ban XH tổ chức, đến với gia đình các CSVSQ vì tuổi cao, vì tình trạng sức khỏe không cho phép tham dự những buổi sinh hoạt chung của Hội, đã khiến cho các CSVSQ và gia đình vui mừng và cảm động, như NT K3 Đỗ Huệ đã nói: “*Các anh đến thăm đã mang cho tôi một món quà vô giá !* “ .

*Seattle, Washington tháng 9 năm 2004
Ban Thông Tin & Báo Chí
CSVSQ /K23 Tăng Khải Minh*



Từ trái, hàng trước: chị Đinh, Chí K19, Minh K23. Hàng sau: Quang K19, Sanh K28, Đinh K19, Cẩn K25, chị Quang, Nho K19, Trai K19, chị Chí, Lai 20, chị Lai, chị Trai.